



วารสาร

โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

The Holy infant Jesus Surin School



TEL:044-558-473, 080-112-6899

www.holysurin.ac.th

 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

62 หมู่ที่ 1 ก.เสียงเมือง ต.แสลงพัน อ.เมืองสุรินทร์ จ.สุรินทร์ 32000

สัญลักษณ์ของโรงเรียน



สัญลักษณ์ของโรงเรียน คือ “พระรูปครอบครัวศักดิ์สิทธิ์” ประกอบด้วยพระกุมาร พระแม่มาเรีย และนักบุญโยเซฟ พระกุมารที่เป็นชื่อของโรงเรียนนั้น มาจากชื่อของพระเยซูคริสตเจ้าเมื่อเยาว์วัย ซึ่งได้รับการอบรมเลี้ยงดูด้วยความรักและเอาใจใส่จากบิดา คือ นักบุญโยเซฟ และพระมารดา คือ พระแม่มาเรีย โรงเรียนยึดถือเป็นแบบฉบับในด้านการอบรมในชีวิตครอบครัว อันเป็นพื้นฐานแรกของชีวิตมนุษย์ในสังคม ซึ่งถือว่าครอบครัวเป็นโรงเรียนแห่งแรกสมดังคติพจน์ที่ว่า “ครอบครัวดี สังคมดี” และสอดคล้องกับสัญลักษณ์ของโรงเรียน จึงกำหนดตราและความหมายของตราโรงเรียน พระกุมารสุรินทร์



ตราสัญลักษณ์และความหมายของตราประจำโรงเรียน

ภายในรูปร่างกลม เป็นรูปเทียนส่องแสงบนหนังสือที่เปิดอยู่ภายในวงกลม มีความหมายตรงตามปรัชญาดังนี้

- วงกลม คือ ความเป็นผู้มีวินัย
- เทียนจุด คือ คุณธรรม
- หนังสือ คือ ปัญญา
- แสงเทียน คือ ชีวิตที่ต้องการพัฒนาอยู่เสมอจึงจะเจริญก้าวหน้า

สีประจำโรงเรียน คือ สีม่วง – สีขาว

- สีม่วง หมายถึง ความเป็นผู้มีวินัย ปัญญา
- สีขาว หมายถึง ความเป็นผู้มีคุณธรรม

อักษรย่อของโรงเรียน



ชื่อภาษาอังกฤษ : The Holy Infant Jesus Surin School
ปรัชญาโรงเรียน : วินัยดี มีคุณธรรม นำปัญญา พัฒนาชีวิต
อัตลักษณ์โรงเรียน : รัก ซื่อสัตย์ กตัญญู

สารจากใจ...คุณพ่อผู้จัดการ



โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ มุ่งมั่นพัฒนานักเรียนให้เป็นบุคคลที่มีความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อให้สามารถเป็นผู้มีความรู้ คู่คุณธรรม ความประพฤติดีงาม และสามารถดำรงตนในสังคมอย่างมีความสุข

โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตลอดระยะเวลา 1 ปีการศึกษาที่ผ่านมา โรงเรียนได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียน บ้าน และชุมชน ซึ่งเป็นหัวใจของความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ และผู้ปกครองก็มีส่วนสำคัญยิ่งในการพัฒนาคุณภาพนักเรียน

ความสำเร็จในด้านการเรียนการสอน ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ได้ร่วมมือร่วมใจในการสนับสนุนการจัดการเรียน การสอนทำให้เกิดผลสัมฤทธิ์เป็นเชิงประจักษ์ ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจของทุกฝ่าย พร้อมกันนี้ ความร่วมมือร่วมใจ การสร้างเสริม ภูมิทัศน์ให้มีบรรยากาศน่าอยู่น่าอาศัย น่าศึกษาหาความรู้ สะอาดร่มรื่น นักเรียนอยู่ในกฎระเบียบภายใต้บรรยากาศของสังคม แห่งการเรียนรู้ ทำให้การเรียนการสอนเกิดบรรยากาศแห่งความรักความอบอุ่น

โอกาสนี้ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2566 ระดับชั้นอนุบาล 3 และระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6 ทุกคน ความสำเร็จด้านการศึกษาก้าวแรกจะยังดำเนินสู่ก้าวใหม่ๆ ที่สูงขึ้นจงตระหนักอยู่เสมอว่า ทุก ๆ ก้าว สำคัญเพราะเป็นรากฐานที่แข็งแรง เพื่อการเติบโตเป็นบุคคลคุณภาพของสังคมและประเทศชาติต่อไป

ขอขอบคุณท่านผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาทุก ๆ ท่าน ที่ได้ให้คำแนะนำ ความอนุเคราะห์สนับสนุนการ จัดกิจกรรมโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ด้วยดีตลอดมา ของค้พระผู้เป็นเจ้าของและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านนับถือ ดลบันดาลประทานพร ให้ทุกท่านประสบแต่ความสุข ความเจริญก้าวหน้าในชีวิต หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับความร่วมมือในการพัฒนา โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จากทุกท่านตลอดไป หากมีข้อเสนอแนะใด ๆ ที่จะประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพทางการศึกษา โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ยินดีรับข้อเสนอแนะด้วยความขอบพระคุณ และจะนำมาปรับปรุงแก้ไขต่อไป

ด้วยความขอบคุณ

บาทหลวงธวัชชัย จันทระกาญจน์

ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์

สารจากใจ

ซิสเตอร์ ดร.เจลิมศรี มีศรี

ผู้อำนวยการโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์



ในที่สุด 1 ปีการศึกษาได้เวียนมาบรรจบครบรอบอีกครั้ง ก่อนอื่นซิสเตอร์ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นต้น ครูบุคลากร ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และแม้กระทั่งนักเรียนของเราเองที่ทำให้ปีการศึกษา 2566 นี้ผ่านพ้นไปอย่างงดงาม เป็นความทรงจำที่ดีเยี่ยมอีกปีหนึ่ง เป็นต้นได้ส่งนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 ถึงฝั่งฝันเป็นที่เรียบร้อย

ซิสเตอร์พบว่า ปีการศึกษา 2566 เป็นอีกหนึ่งปีแห่งพระพร ที่ผู้บริหาร ครูบุคลากรทุกฝ่ายได้ทุ่มเท มุ่งมั่นอุทิศทั้งแรงใจแรงกายในการพยายามยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์แห่งนี้ ให้มีพัฒนาการเป็นไปอย่างธรรมชาติของการเรียนรู้ตามวัยของผู้เรียน จะนำมาซึ่งความสุขและการเรียนรู้ อย่างแท้จริง นับเป็นปีที่เราได้จัดการเรียนการสอนอย่างเข้มข้น ซึ่งสะท้อนในคุณผู้เรียนด้านความรู้และทักษะชีวิต เช่นการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการโอกาสต่างๆ ตลอดปีการศึกษา การสอบเพื่อศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในโรงเรียนชั้นนำที่นักเรียนตั้งใจจะเรียน ยิ่งกว่านั้นซิสเตอร์ยังพบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ มีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบ้านและโรงเรียน นักเรียนพร้อมให้ความร่วมมือด้วยดีเสมอมา

ในปีการศึกษา 2567 ซิสเตอร์มีความตั้งใจอยากเห็นผู้เรียนเรียนอย่างมีความสุข มีความหมาย และสามารถใช้ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ต่างๆจากที่เรียนนำมาพัฒนาคุณภาพชีวิตประจำวันของนักเรียนแม้ในเรื่องที่เล็กน้อยที่สุด โดยจะนำครูพัฒนาและบูรณาการแผนการจัดการเรียนรู้ในรายวิชาเพิ่มเติมให้เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเด็กมากยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การออกแบบและวางแผนการชีวิตที่บ้านและโรงเรียน เริ่มตั้งแต่ตื่นนอนมาโรงเรียน กลับบ้าน จนถึงเวลาเข้านอน โดยจะมุ่งเน้นให้นักเรียนสามารถช่วยตนเอง และรับผิดชอบตนเองให้ได้มากที่สุดตามวัย ในส่วนของโรงเรียนมีแผนพัฒนาปรับปรุง อาคารสถานที่ ภูมิทัศน์ให้น่าอยู่ น่าเรียนและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะเริ่มจากการจัดทำรั้วด้านหลังโรงเรียน เป็นต้น และในปีการศึกษานี้เรายังคงมุ่งมั่นตั้งใจที่จะสานต่อ นโยบายภายใต้แนวคิด 1) “Change for the Better: การเปลี่ยนแปลงสู่สิ่งที่ดีกว่า” และ 2) “We are on the Same Page: ทุกคนเห็นพ้องต้องกันและขับเคลื่อนเรื่องเดียวกัน” โดยจะพัฒนาและยกระดับครูบุคลากรทั้งด้านจิตวิญญาณ ด้านความรู้ความสามารถให้เป็นผู้ที่พร้อมเปลี่ยนแปลงรอบด้านสู่สิ่งที่ดีกว่า และพร้อมคิดและทำเรื่องเดียวกันในเวลาเดียวกันให้ได้มากที่สุด นอกจากนั้นจะพยายามปรับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารหรือครูในห้องเรียนในโลกปัจจุบัน ไม่ใช่การสอน และการส่งต่อเพียงข้อมูลความรู้ แต่คือการหล่อหลอมให้เกิด “จิตวิญญาณควบคู่กับทักษะ” ที่คงอยู่และมีพัฒนาการเกิดขึ้นในตัวเด็กอย่างต่อเนื่อง” ผู้บริหาร ครูจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการความสะอาดในการเรียนรู้ โดยจะใช้พื้นที่เล็กๆ ในหัวใจที่พร้อมจะเปลี่ยนแปลงการทำงานของตน เมื่อเป็นเช่นนี้ซิสเตอร์เชื่อมั่นว่าคุณภาพการศึกษาและสิ่งดีๆ มากมายจะเกิดขึ้นที่โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์แห่งนี้อย่างแน่นอน

ขอถือโอกาสนี้ ชื่นชมและขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านจากใจ ท่านคือปัจจัยหนึ่งที่สำคัญที่สุดที่ทำให้โรงเรียนของเราสามารถก้าวเดินมาได้ดังที่กล่าวข้างต้นจนถึงวันนี้ นั่นคือ ผู้ปกครอง ซิสเตอร์ขอยอมรับจากใจว่า ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ พร้อมให้ความร่วมมือ มอบความไว้วางใจ พร้อมทั้งจะรับฟังอย่างเข้าใจเพื่อพัฒนาบุตรหลานจากความสัมพันธ์อันดีนี้ ส่งผลให้เกิดความร่วมมือและสานต่อการดูแลบุตรหลานทั้งที่โรงเรียนและที่บ้าน ขอพระกุมารเยซูองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียนและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้ประทานพรให้ทุกท่านสืบไป

With Love
ซิสเตอร์ ดร.เจลิมศรี มีศรี

กิจกรรมคาทอลิก & กิจกรรมศาสนสัมพันธ์: Catholic Activity & Interreligious Activity

พิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดพิธีบูชามิสซาขอบพระคุณ โอกาสสมโภชแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ ในวันศุกร์ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2566 โดยมีบาทหลวงอวยชัย จันทร์ทากาญจน์ ผู้แทนผู้รับใบอนุญาต/ผู้จัดการ เป็นประธาน โรงเรียนจัดให้มีพิธีบูชาขอบพระคุณในโอกาสวันสำคัญต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อเป็นการเสริมสร้าง ปลูกฝังให้บุคลากร และนักเรียนเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม นอกจากนั้นยังถือพิธีกรรมศาสนสัมพันธ์ที่นักเรียนต่างความเชื่อสามารถนำหลักธรรม คำสอน แนวคิดที่ดีงานไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้



กิจกรรม กาวนา สมาริ ไทร์รอง: Prayer & Reflection Activity

กิจกรรมกาวนา สมาริ ไทร์รองเป็นกิจกรรมที่ปฏิบัติประจำทุกเช้า โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา นำโดยบาทหลวงอวยชัย จันทร์ทากาญจน์ ผู้จัดการ ซิสเตอร์ ดร.เฉลิมศรี มีศรี ผู้อำนวยการ ใช้ภาวะผู้นำเชิงจิตวิญญาณในการปลูกฝัง อบรม บ่มเพาะ ชัดเภา สร้างทัศนคติและแรงจูงใจเชิงบวก หรือแจ้งข้อมูลข่าวสารเหตุการณ์ปัจจุบันพร้อมกระบวนการไตร่ตรอง กระบวนการแนะนำ และการตกผลึกที่สามารถนำไปต่อยอดเพื่อพัฒนาชีวิตในบริบทของตนเองได้



กิจกรรมจิตอาสา ธารน้ำใจสู่ผู้ยากไร้ (กิจกรรมมหาพรต) : Volunteering Activity : Lent Project

วันวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 ซิสเตอร์ ดร.เฉลิมศรี มีศรี ผู้อำนวยการ ซิสเตอร์บ็อง จันทรลา นำนักเรียน ครูบุคลากร โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์เยี่ยม ให้กำลังใจ ให้ปัจจัยสิ่งของที่จำเป็นแก่นักเรียนโรงเรียนบ้านแกน้อย และมอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนจำนวน 2 คน ผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นโอกาสได้เสริมสร้างและปลูกฝังจิตตารมณ์แห่งจิตอาสาและภาวะผู้นำให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี นอกจากนั้นยังถือเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่าง โรงเรียน ชุมชนและหน่วยงานภาครัฐได้เป็นอย่างดี เป็นการฝึกผู้เรียนให้ใช้ชีวิตในโลกของความเป็นจริงได้



รางวัลและความภาคภูมิใจ



วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ใน
และประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรี
การขับ... ผู้แทน... ผู้บริหาร... นการศ
หวิทยาลัย... วันออก... ของเหนือ... าง ๑
... าน... ออ
... ังหวัด



กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2566 : Teacher Appreciation Day



วันพฤหัสบดีที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดกิจกรรมเทิดทูนพระคุณครูขึ้น เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่ต่อครูบาอาจารย์, นอกจากนี้ยังเป็นการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและสนองนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการตามคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โอกาสนี้นักเรียนแต่ละห้องได้มีโอกาสดำเนินการจัดทำพานไหว้ครูร่วมกันอย่างสร้างสรรค์และสวยงามเพื่อแทนคำขอบคุณและแทนความรักความกตัญญูที่มีต่อผู้บริหารและครูทุกท่าน

กิจกรรมวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 ประจำปี 2566 : Teacher's Day



วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมวันครูแห่งชาติครั้งที่ 68 ประจำปี 2566 เพื่อให้ครูได้น้อมรำลึกถึงบูรพาจารย์ เป็นโอกาสแสดงความกตัญญูต่อบุคคลที่เคารพบูชา เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับครูที่ได้รับรางวัลประเภทต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดความภาคภูมิใจและขวัญกำลังใจที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่สืบต่อไป เพื่อครูได้ตระหนักและเห็นความสำคัญของอาชีพครูในการที่จะอบรมสั่งสอนศิษย์ ด้วยจิตวิญญาณของความเป็นครูโดยแท้จริง นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความรัก ความสามัคคีให้กับครูในโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์อีกด้วย และในวันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567 ครูโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ ยังได้เข้าร่วมงานวันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 68 จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์ ณ หอประชุมโรงเรียนหนองโคง "สุรวิทยาคุณ" โอกาสนี้ตัวแทนครูได้ร่วมแสดงความยินดีกับ นางสาวเมวดี เห็นใหม่ รับรางวัลครูดีเด่น ด้านครูผู้สอนที่เสียสละ พุ่มเท และนางอิสริยา สุปีงคลัง รับรางวัลครูดีเด่น ด้านครูผู้สอนสร้างชื่อเสียง

กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย



วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทยขึ้น เพื่อน้อมรำลึกถึงกวีเอกของไทย เป็นโอกาสปลูกจิตสำนึกให้นักเรียนเห็นคุณค่าและความงามของภาษาไทย โรงเรียนได้จัดกิจกรรมบูรณาการในการส่งเสริมวัดอุปประสงค์ดังกล่าวในรายวิชาภาษาไทยทุกระดับชั้น ได้จัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้กล้าแสดงออก มีทักษะทางด้านภาษาไทยโดยการคิดลายมือ การอ่านบทร้อยกรอง การเขียนเรียงความ การแต่งกลอน การวาดภาพระบายสีตัวละคร การประกวดตัวละครในวรรณคดี ตลอดจนการแสดงบนเวที เรื่อง "พระอภัยมณี" ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 นักเรียนได้รับทั้งความรู้และความสุขในเวลาเดียวกัน

กิจกรรมเลือกประธานนักเรียน: Student Council President Activity



วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดกิจกรรมเลือกประธานนักเรียน เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ให้นักเรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของระบอบประชาธิปไตยซึ่งเป็นพื้นฐานสำหรับการนำไปใช้ในสังคมและชุมชน โรงเรียนได้ออกแบบกิจกรรมให้นักเรียนได้เลือกประธานนักเรียนเป็นไปตามขั้นตอน ประกอบด้วย ประชุมชี้แจงวัตถุประสงค์กับผู้เกี่ยวข้อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการรับสมัคร ประชาสัมพันธ์หาเสียง และนำเสนอนโยบาย ลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง แต่งตั้งประธานนักเรียน นักเรียนมีส่วนร่วมและร่วมเรียนเรียนรู้ไปพร้อมกันทั้งโรงเรียน

กิจกรรมวันสำคัญทางพุทธศาสนา : วันมาฆบูชา (กิจกรรมศาสนสัมพันธ์) Buddhism Activity.



วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567 โรงเรียนพระกุมารสุนทรจัดกิจกรรมวันส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา เป็นอีกกิจกรรมส่งเสริมและปลูกฝังหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า โรงเรียนจัดกิจกรรมเพื่อให้นักเรียนที่เป็นพุทธศาสนิกชนได้ฝึกการปฏิบัติตน เช่น การฟังพระแสดงธรรมเทศนา เจริญสมาธิภาวนา นำดอกไม้ รูปเทียนไปเวียนเทียน 3 รอบที่พระอุโบสถ นอกจากนี้นักเรียน ครูบุคลากรยังได้บำเพ็ญประโยชน์โดยทำความสะอาดในบริเวณวัดร่วมกัน ถือเป็นสื่อกลางในการทำความดีร่วมกัน

วันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา : กิจกรรมศาสนสัมพันธ์: Interreligious Activity



วันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุนทรจัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา โดยนักเรียนทั้งพุทธศาสนิกชนและคริสต์ศาสนิกชนร่วมกิจกรรม (สำหรับนักเรียน ครูบุคลากรคาทอลิกรวมในส่วนที่สามารถปฏิบัติร่วมกันได้) ประกอบด้วยกิจกรรมสำคัญดังนี้ พิธีต้อนรับคณะสงฆ์ 7 รูป นำโดย บาทหลวงธวัชชัย จันทระกาญจน์ นำรายงานวัตถุประสงค์และกล่าวต้อนรับ การรับฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนาไตรตรอง การสวดสรรเสริญคุณพระรัตนตรัย พิธีทำบุญตักบาตร ถวายข้าวสารอาหารแห้ง เป็นต้น

กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567: Children's Day 2024



โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุรินทร์จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ในวันที่พฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567 โดยมี นายวสันต์ ชิงชนะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ เปิดงาน ภายใต้แนวคิด “เรียนดี มีความสุข” จับมือไว้ แล้วไปด้วยกัน และคำขวัญวันเด็ก ประจำปี พ.ศ. 2567 โดย นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีที่ว่า “มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย” และมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนที่ชนะเลิศการแข่งขันทักษะวิชาการ และประกวดสิ่งประดิษฐ์นักเรียนโรงเรียนเอกชน ครั้งที่ 8 และมอบเกียรติบัตรแก่โรงเรียน บริษัท ห้างร้านที่เข้าร่วมกิจกรรมและสนับสนุนการจัดงาน การจัดงานในครั้งนี้มีโรงเรียนเข้าร่วมจำนวน 8 โรงเรียน ทั้งโรงเรียนเอกชนและโรงเรียนภาครัฐ รวมจำนวนผู้เข้าร่วมจำนวน 465 คน เด็กๆ ได้เรียนรู้และร่วมสนุกผ่านกิจกรรมสร้างสรรค์หลากหลาย ดังนี้ กิจกรรมไต่รถรอกให้แง่คิดในการดำเนินชีวิต กิจกรรมการแสดงมอบความสุข กิจกรรมมอบของขวัญ/รางวัลมากมาย กิจกรรมตอบปัญหาสำหรับรางวัล กิจกรรมร้อง เล่น เต้นรำ กิจกรรมสันทนาการ

กิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง: Loy Krathong Festival



วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทงขึ้นเพื่อเป็นการปลูกฝังและอนุรักษ์วัฒนธรรม และประเพณีอันดีงามแก่เด็กและเยาวชน นักเรียนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างมีความสุขและสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมมากมาย เช่น วาดภาพพระบายสีหัวข้อเรื่อง "สืบสานประเพณีลอยกระทง" การประกวดหุ่นน้อยขนาด การเดินขบวนแห่กระทง และประกวดกระทง กิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ที่สุดคือ การที่นักเรียนทุกระดับชั้น ครอบุคอาคาร ได้มีประสบการณ์จริงในการลอยกระทงในโคกหนองนาต้นหลังโรงเรียน

กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก: International Day against Drug Abuse



วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2567 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดงานวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้นเพื่อสร้างความตระหนัก ให้ข้อมูลและความรู้ให้กับเด็กและเยาวชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของโรงเรียน คณะผู้บริหาร ครูบุคลากรร่วมจัดกิจกรรมดังนี้ การเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดทุกชนิด การบรรยายพิเศษเรื่องภัยของสิ่งเสพติดและอบายมุขทุกชนิด บรรยายโดยบาทหลวงธวัชชัย จันทร์กาญจน์ ผู้จัดการ ชิสเตอร์ ดร.เฉลิมศรี มีศรี ผู้อำนวยการ กิจกรรมตอบปัญหา กิจกรรมเดินออกกำลังกาย กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ และกิจกรรมประชาสัมพันธ์ในไลน์ออนไลน์ เป็นต้น

กิจกรรมทัศนศึกษา: School Field Trip



วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ จัดกิจกรรมการทัศนศึกษา ระดับอนุบาลปีที่ 1-3 และประถมศึกษาปีที่ 1-6 ณ อุทยานการเรียนรู้ เพ ลา เพลิน อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งแหล่งเรียนรู้รื่นอกสถานที่ เป็นการทัศนศึกษาเชิงประวัติศาสตร์และเชิงส่งเสริมการอนุรักษ์วัฒนธรรมและขนานชาติในภูมิภาค นักเรียนได้เรียนรู้จากสภาพจริงอย่างมีความสุขพร้อมกับคณะผู้บริหาร ครูบุคลากรและพนักงานทุกคนในโรงเรียน ถือเป็นการสานรักผูกพัน เพิ่มความรักและสามัคคีกันในโรงเรียนได้อีกรูปแบบหนึ่ง ทุกคนได้รับทั้งความรู้ ความสุข มิตรภาพที่ดีแน่นแฟ้นขึ้นอีกด้วย

กิจกรรมวันคริสต์มาส

“วันครอบครัวพระกุมารสุรินทร์สัมพันธ์”: Prakumarn Surin Christmas Family Day 2023



วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดวันคริสต์มาสประจำปี “วันครอบครัวพระกุมารสุรินทร์สัมพันธ์” (Prakumarn Surin Christmas Family Day 2023) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการระลึกถึงการบังเกิดของพระเยซู ซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์ของโรงเรียน ถือเป็นวันฉลองที่สำคัญในประวัติศาสตร์โรงเรียน ได้จัดกิจกรรมเพื่อเฉลิมฉลองและกิจกรรมส่งมอบความสุขผ่านกิจกรรมหลากหลาย โดยบูรณาการเข้าการจัดการเรียนการสอนในทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ ส่งมอบความสุขให้กับโรงเรียนในชุมชน เป็นต้น โรงเรียนบ้านแสลงพันมูลนิธิ และโรงเรียนบ้านแกน้อย นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจัดทำผ้าป่าเพื่อการศึกษา ในปีนี้โรงเรียนตั้งใจจะจัดทำไร่เพื่อเพิ่มความปลอดภัยด้านหลังโรงเรียน กิจกรรมการแสดงส่งมอบความสุขผ่านการแสดงบนเวทีของทุกระดับชั้น เป็นพิเศษการแสดงละครดึกดำบรรพ์

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน: กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี : Scout Activity



กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ ปการศึกษา 2566



ระหว่างวันที่ 29 กุมภาพันธ์ ถึง 1 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์สรุปกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนลูกเสือ-เนตรนารี โดยจัดเข้าค่าย-พักแรมขึ้น ณ ค่ายลูกเสือเกาะโกดก ต. คอโค เมือง จ. สุรินทร์ โดยลูกเสือสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 เดินทางไกล ส่วนลูกเสือ - เนตรนารี สามัญ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 เข้าค่ายพักแรม การจัดกิจกรรมในครั้งนี้เป็นการส่งเสริมและจัดประสบการณ์ให้เกิดระเบียบวินัย กฎเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันให้รู้จักเสียสละ และบำเพ็ญประโยชน์ ต่อสังคม โดยการจัดกิจกรรมลูกเสือเน้นเป็นการฝึกให้นักเรียนอดทนและเรียนรู้ทักษะชีวิต ได้เรียนรู้วิถีการผูกเชือกเงื่อนแบบต่าง ๆ การอดทน การประกอบอาหาร เสริมทักษะชีวิต เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและยังเป็นการฝึกให้นักเรียนเรียนรู้ด้วยตนเอง นักเรียนทุกคนมีความมุ่งมั่นตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการเข้า ค่ายในครั้งนี้เป็นอย่างดี

กิจกรรมกีฬา : Sport Day

ระดับอนุบาล



วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2566 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์จัดกิจกรรมกีฬากายใน ครั้งที่ 16 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนได้มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ และสังคม เพื่อให้ผู้เรียนได้สามารถแสดงออกถึงกิจกรรมกีฬาที่ตนเองชอบและถนัด มีโอกาสร่วมทำกิจกรรมทางด้านกีฬา-กรีฑา แสดงออกถึงความสามัคคีเป็นหมู่คณะ มีระเบียบวินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย การแข่งขันกีฬาสีประกอบด้วย 3 คณะ สี คือ สีม่วง สีฟ้า และสีแดง กีฬาที่จัดแข่งขันประกอบด้วย ฟุตซอล แครบบอล กรีฑา อ้อมบอลวิ่ง กีฬาพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน มีการเดินและประกวดขบวนพาเหรดรอบชุมชนพร้อมการประกวดเชียร์ลีดเดอร์อีกด้วย

ระดับประถมศึกษา



โครงการส่งเสริมด้านกีฬา : กิจกรรมกีฬาหลังเลิกเรียน : Sport Activity

โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาที่เน้นทั้งความรู้และด้านทักษะชีวิต เป็นต้นด้านกีฬา โดยจัดให้มีการเล่นกีฬาหลังเลิกเรียนให้กับนักเรียนทุกคนที่สนใจและรักการเล่นกีฬา และยังได้สร้างเครือข่ายในการเล่นกีฬาร่วมกับนักเรียนโรงเรียนบ้านแสลงพันบมเมือง โดยมีการฝึกซ้อมและเล่นกีฬาร่วมกันทุกวันตลอดปีการศึกษา 2566 ผู้บริหารได้จัดหาโค้ช หรือ ครูฝึกจากภายนอกมาร่วมฝึกซ้อมร่วมกับครูชั้นนี้ หินอ่อน นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้นักเรียนได้มีประสบการณ์และพัฒนาความสามารถด้านนี้โดยเข้าร่วมแข่งขันฟุตบอล และฟุตซอล ในโอกาสต่างๆ อีกทั้งยังพร้อมเรียนรู้ในการเป็นผู้จัดการแข่งขันในสนามโรงเรียนพระกุมารสุรินทร์เองอีกด้วย ถือเป็นประสบการณ์ที่ทำให้ให้นักกีฬามีสุขภาพแข็งแรง และมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น

มารีย์อนุสรณ์



พระกุมารคัพ ครั้งที่ 1



กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน: Home Visti Activity



ระหว่างวัน 2-3 มีนาคม พ.ศ. 2567 โรงเรียนพระกุมารสุรินทร์ดำเนินกิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียนประจำปี 2566 นำโดย ชิสเตอร์ ดร.เฉลิมศรี มีศรี ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ครู และพนักงานทุกคน โดยในปีนี้เป็นแบ่งทีมงานออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้กลุ่มที่ 1 บ้านสลักได อำเภอเมืองที่ อำเภอสังขะ กลุ่มที่ 2 บ้านแสงจันทร์ บ้านสะแกชาน บ้านหนองตะครอง บ้านแร่ กลุ่มที่ 3 บ้านแกไหาญ บ้านแกน้อย บ้านหนองธาตุ บ้านท่าสว่าง อำเภอเขวาสินรินทร์ และกลุ่มที่ 4 อำเภอเมืองสุรินทร์ หมู่บ้านเทพธานี อำเภอศีขรภูมิ การเยี่ยมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือด้วยดีจากผู้ปกครองทั้งคำชมเชย คำปลื้มใจ และคำแนะนำต่างๆ ในทุกบ้านที่เรามีโอกาสไป จากการเยี่ยม พบปะ พูดคุย ทำให้โรงเรียนได้รับข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาผู้เรียนและโรงเรียนเป็นไปในทิศทางที่เหมาะสมเท่าที่สามารถจะทำได้

กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ & ยุวบัณฑิต: K.3 and Y.6 Graduation Day



โรงเรียนพระกุมารสूरินทร์จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ & ยุวบัณฑิต ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 ปีการศึกษา 2566 ในวันอังคารที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2567 นักเรียนที่รับมอบวุฒิปัตร์ประกอบด้วย นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นที่ 16 จำนวน 33 คน นักเรียนอนุบาล 3 จำนวน 32 คน รวมทั้งหมด 65 คน โดยมีบาทหลวงอวยชัย จันทรกาญจน์ ผู้จัดการ เป็นประธานในพิธีมอบวุฒิปัตร์ให้กับนักเรียนที่จบการศึกษา ชิสเตอร์ ดร.เฉลิมศรี มีศรี ผู้อำนวยการ ได้มอบช่อดอกไม้และของที่ระลึก กิจกรรมประกอบด้วยพิธีมอบวุฒิปัตร์ รับเกียรติบัตรดีเด่น ป.6 และอนุบาล 3 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่นนี้ได้มอบของที่ระลึกเป็นโต๊ะหมู่บูชานอกจากนี้ยังมีพิธีบายศรีสู่ขวัญ ผูกข้อมือสามสายใยด้วยฝ้ายผูกแขน หลังเสร็จพิธีมีการรับประทานอาหารเที่ยงร่วมกันระหว่างผู้ปกครอง นักเรียน ครูบุคลากร พนักงานทุกคน โดยได้รับการสนับสนุนอาหารจากผู้ปกครองของนักเรียนทั้งที่จบการศึกษาในวันนี้

นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

อนุบาล 1



อนุบาล 2



อนุบาล 3



นักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5



ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6



โรงเรียนพระกุมารสุนทร

เปิดรับสมัคร นักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2567

ระดับประถมศึกษา

ระดับอนุบาล

ระดับประถมศึกษา



สนใจสมัคร

ดูรายการโทร:

08 0112 6899, 09 3539 6597

เพจโรงเรียน : โรงเรียนพระกุมารสุนทร

หรือ ผ่านระบบ Line



โรงเรียนพระกุมารสุนทร

วินัยดี

มีคุณธรรม

นำปัญญา

พัฒนาชีวิต